

2 สาวเซเลบคนเก่ง ชวนดูแลตัวเอง เพื่อพร้อมก้าว ไปสู่จุดหมายในทุกๆวัน



เพราะชีวิตคนเมืองแต่ละวันเต็มไปด้วยความเร่งรีบและการแข่งขัน ดังนั้นการดูแลตัวเองให้พร้อมลุยกับงาน และกิจกรรมในแต่ละวันจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เราก้าวไปสู่จุดมุ่งหมายที่ตั้งเอาไว้ได้อย่างราบรื่น

เมื่อเร็วๆ นี้ นางสาวกชกร แก้วศรชัย ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำตลาดอาหารเสริมสุขภาพของเมืองไทย และผู้ผลิตแบรนด์ซูปเปอร์โก๊ต เปิดตัวนวัตกรรม BRAND'S VENDING MACHINE เครื่องจำหน่ายสินค้าแบรนด์อัตโนมัติส่งตรงถึงมือผู้บริโภค นับเป็นเจ้าแรกที่ได้ติดตั้งบนสถานีรถไฟฟ้า บีทีเอส นำร่องใน 5 สถานีรถไฟฟ้าใจกลางเมือง ได้แก่ หมอชิต อ่อนนุช พญาไท ชองนนทบุรี และ แบริ่ง ซึ่งเป็นบริเวณที่มีคนทำงานเดินทางเป็นจำนวนมาก เพื่อกระตุ้นให้คนทำงานทุกอาชีพหันมาเตรียมความพร้อมและพร้อมสู้ไปกับแบรนด์ในทุกวัน สร้างความสะดวก และอำนวยความสะดวกในการซื้อ ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่เร่งรีบของคนทำงานทุกอาชีพ โดยมี 2 เซเลบสาวคนเก่ง ณิชชญา ไกรฤกษ์ และ สรณสิริ ธันวานนท์ ร่วมงานดังกล่าว ณ ห้อง M 1-2 ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์

นอกจากนี้ยังได้เผยแพร่ไวรัลคลิปนี้ชื่อ “ชีวิตเด็กเส้น” เป็นเรื่องราวชีวิตคนๆ หนึ่ง ที่ลาออกจากการเป็นพนักงานห้องแอร์ มาเป็นพ่อค้าลูกกอล์ฟวัยเดียว การเป็นนายตัวเองอาจจะดูอิสระ แต่ชีวิตมันไม่ง่ายขนาดนั้น กว่าที่จะผ่านอุปสรรค และไปสู่จุดหมายที่ตั้งใจได้ ต้องเตรียมตัวให้พร้อม ทั้งพร้อมคิด พร้อมทำ แล้วเด็กเส้นคนนี้จะทำให้เส้นก๋วยเตี๋ยวของเขาให้ขายดีกว่าได้หรือไม่อย่างไร ติดตามชมได้ทาง

<https://www.youtube.com/user/brandsworldthailand>,

<https://www.facebook.com/BRANDSWorldThailand> แต่ที่แน่ๆ เรื่องนี้ทำให้เราได้เห็นว่าไม่ว่าจะเป็นพนักงานออฟฟิศ หรือเจ้าของ SME ก็ต้องหมั่นดูแลตัวเองให้พร้อมคิด พร้อมทำสิ่งต่างๆ อย่างเต็มที่ตลอดเวลา จุดหมายที่หวังก็อยู่ไม่ไกลแน่ๆ

เอน – ณิชชญา ไกรฤกษ์ เซเลบสาวหน้าหวาน เล่าว่าทุกวันนี้งานประจำคือทำเกี่ยวกับเรื่องการเงินและหลักทรัพย์ ดูแลพอร์ตหุ้นของลูกค้า ต้องใช้สมองคิดคำนวณและประเมินสถานการณ์ทางการเงินทุกวัน นอกจากนี้เอนยังทำธุรกิจส่วนตัวคือทำร้านเสื้อผ้าเป็นของตัวเอง ในช่วงเวลาเร่งรีบเอนก็จะดูแลตัวเองด้วยการพักผ่อนให้ได้มากที่สุด ตื่นน้ำเยอะๆ และดื่มแบรนด์ร่วมด้วย ส่วนมากจะดื่มช่วงเช้าทำให้สดชื่นค่ะ และตอนนี้แบรนด์ได้มีเครื่องจำหน่ายอัตโนมัติบนสถานีรถไฟฟ้าก็ทำให้สะดวกมากๆ เหมาะกับชีวิตคนทำงานในเมือง ทำให้พร้อมที่จะทำงานในทุกๆวันคะ

แอม - สรรณสิริ วัฒนานนท์ เซเลบสาวคนเก่ง เล่าว่า ตอนนี้แอมทำร้านเสื้อผ้าของตัวเองชื่อร้านสรรณสิริ ทำให้ตารางงานค่อนข้างแน่นทั้งวัน หรือบางวันอาจจะติดประชุมยาว ทำให้ไม่ค่อยมีเวลาพัก เพราะธุรกิจเพิ่งจะเริ่มอาจจะเหนื่อยหน่อย ต้องทุ่มเทเพื่อทำให้ความฝันของแอมประสบความสำเร็จ ในเมื่อต้องทำงานเยอะ และมีพักผ่อนน้อย แอมเลยต้องดูแลเป็นพิเศษด้วยการจัดเวลาออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ส่วนช่วงเช้าๆ ปกติแอมจะเป็นคนไม่ค่อยทานข้าวเช้า ก็จะได้ตัวช่วยอย่างแบรนต์มาตี๋ช่วยให้เรากระปรี้กระเปร่าขึ้น พร้อมทั้งจะลุยงานในแต่ละวัน ส่วนใหญ่เวลาไปทำงานจะใช้รถไฟฟ้าเพื่อลดเวลาในการเดินทาง และเมื่อเร็วๆ นี้ได้เห็นตู้กดแบรนต์อัตโนมัติบนสถานีรถไฟฟ้า รู้สึกว่าสะดวกมากคะ โดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งรีบก็สามารถหาแบรนต์เย็นๆ มาตี๋ได้คะ

สื่อมวลชนต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

บริษัท คอมมูนิเคชั่น แอนด์ มอร์ จำกัด คุณคณีนันท์ และคุณพิธิมา โทร. 02 718 3800 ต่อ 131